

ฉบับที่ 09/2561

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ลดลง เนื่องจากสต็อกสินค้าที่อยู่ในระดับสูง หลังจากเร่งผลิตในเดือนก่อน ขณะที่การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง จากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนเมษายน 2561 ขยายตัว ขณะที่สินเชื่อคงค้างชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลง ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาวเป็นสำคัญ เนื่องจากสต็อกยังอยู่ในระดับสูง หลังจากเร่งผลิตในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำตาลทรายดิบยังขยายตัวดี จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น สำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัว จากสต็อกคงค้างที่ยังคงเหลือและการบริโภคที่ลดลง ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออก ส่วนการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษกลับมาขยายตัว ตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายได้เกษตรกร ชะลอตัว ตามผลผลิตสินค้าเกษตร โดยผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังออกสู่ตลาดน้อยลงหลังจากเร่งเก็บเกี่ยวในเดือนก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว ตามราคามันสำปะหลังและข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ด้านราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ราคายางพารา ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่วนราคาอ้อยโรงงาน ข้าวเปลือกเหนียว และปศุสัตว์ หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ จากกำลังซื้อโดยรวมที่ไม่เข้มแข็ง โดยรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรชะลอลง และราคาสินค้าเกษตรส่วนหนึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่รายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งจากการทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์และตัวแทนจำหน่าย สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัว ตามรายได้บริการหมวดโรงแรมและภัตตาคาร จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สอดคล้องกับสถิติผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัว และอัตราการเข้าพักโรงแรมที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 55.68

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวแต่มีสัญญาณที่ดีขึ้น จากเครื่องชี้หมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลง ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย ด้านการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังขยายตัว จากกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาล อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าสินค้าทุนในเกือบทุกหมวด ยกเว้นหมวดอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับรายจ่ายลงทุนขยายตัวชะลอลงตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง ขณะที่หมวดครุภัณฑ์ขยายตัวตามรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลง โดยการส่งออกลดลง ตามการส่งออกไป สปป. ลาว จากสินค้าอุปโภคบริโภค และรถยนต์/อุปกรณ์ การส่งออกไปเวียดนามจากหม้อแบตเตอรี่/ส่วนประกอบและลำใย การส่งออกไปจีนตอนใต้จากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ขณะที่การส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดี จากเครื่องดื่มประเภทชาเขียว/น้ำผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนการนำเข้าชะลอลง โดยการนำเข้าจากเวียดนามชะลอลงตามอุปกรณ์มือถือและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเข้าจาก สปป. ลาว ชะลอลงเล็กน้อยตามมันสำปะหลัง สำหรับการนำเข้าจากจีนตอนใต้ขยายตัวตามชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ขณะที่การนำเข้าจากกัมพูชาลดลงตามมันเส้นเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.42 ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อนจากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมลดลง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการออกเงินฝากพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงเล็กน้อยจากธนาคารพาณิชย์ที่หดตัวต่อเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ของภาคธุรกิจ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546

E-mail: WatcharR@bot.or.th

ChotipaK@bot.or.th